



BẢN TIN

HỌ ĐẠO CHỢ QUÁN

✉ : 120 Trần Bình Trọng, P.2, Quận 5, TP.HCM
☎ : (028) 39.235.067

Lm. Gabriel Trịnh Công Chánh - Email: chanh_1965@yahoo.com
Lm. Phêrô Đô Khắc Minh Khoa

Giờ Lễ: Chúa Nhật: 5g00 - 6g30 - 8g00 - 16g30 - 18g00
Ngày thường: 5g00 - 17g30

Giải tội: Ngày thường, trước và sau lễ.

Số 272

Tháng 3 năm 2023

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY NĂM 2023 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ



Khổ chế Mùa Chay và Lộ trình Hiệp Hành

Anh chị em thân mến!

Các Sách Tin Mừng Matthêu, Marcô và Luca đều thuật lại biến cố Chúa Giêsu Hiển Dung. Qua đó, chúng ta

thấy Chúa đáp lại thái độ của các môn đệ khi chưa thật sự hiểu Người. Thật vậy, trước đó không lâu, đã có một cuộc xung đột thực sự giữa Thầy Giêsu và môn đệ Simon Phêrô, người mà sau khi tuyên xưng niềm tin của mình vào Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, đã phản đối lời tiên báo về cuộc khổ nạn và thập giá của Người. Chúa Giêsu đã mạnh mẽ quả trách ông: “Xatan, lui ra đằng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người!” (Mt 16, 23). Và rồi, “sáu ngày sau, Chúa Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê, tới một ngọn núi cao” (Mt 17, 1).

Đoạn Tin mừng về Chúa Giêsu Hiển Dung được đọc hàng năm vào Chúa Nhật II Mùa Chay. Thật vậy, trong mùa Phụng vụ

Chúa đem chúng ta đi với Người và dẫn đến một nơi riêng biệt. Trong khi những bồn phận thường ngày đòi buộc chúng ta phải ở lại những nơi quen thuộc và những thói quen lặp đi lặp lại đến độ nhàm chán, thì trong Mùa Chay, chúng ta được mời gọi đi lên “một ngọn núi cao” cùng với Chúa Giêsu và sống một kinh nghiệm thiêng liêng đặc biệt - sự khổ chế - như dân thánh của Thiên Chúa.

Khổ chế Mùa Chay là một quyết tâm được trợ giúp nhờ ân sủng, để vượt thắng khiếm khuyết đức tin và thái độ phản kháng của chúng ta khi đi theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá. Đây chính là điều mà Phêrô và các môn đệ cần phải thực hiện. Để đào sâu kiến thức về Thầy, để hiểu trọn vẹn và đón nhận màu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa, được thực hiện trong sự hiến thân trọn vẹn vì tình yêu, chúng ta phải để Chúa Giêsu dẫn mình đi lối riêng, đưa lên cao và tách ra khỏi sự tầm thường và phù phiếm. Giống như một cuộc leo núi, chúng ta cần phải khởi hành một lộ trình khó khăn đòi hỏi nỗ lực, hy sinh và tập trung. Những điều kiện tiên quyết này cũng rất quan trọng đối với lộ trình Hiệp Hành mà, là một Hội Thánh, chúng ta đã dần dần thực hiện. Sẽ thật hữu ích khi chúng ta suy tư về mối tương quan giữa khổ chế Mùa Chay và trải nghiệm Hiệp Hành.

Trong cuộc “tĩnh tâm” trên núi Tabor, Chúa Giêsu đem theo ba môn đệ, những người được chọn để chứng kiến một biến cố độc nhất vô nhị. Chúa Giêsu muốn chia sẻ kinh nghiệm ân sủng này, chứ không giữ lại cho riêng mình, cũng như toàn bộ đời sống đức tin của chúng ta là một trải nghiệm được sẻ chia. Vì chính trong sự liên đới với nhau mà chúng ta đi theo Chúa Giêsu. Và chúng ta, là một Hội Thánh lữ hành giữa dòng thời gian, cùng trải nghiệm Năm phụng vụ và trong đó có Mùa Chay, chúng ta cùng tiến bước với anh chị em mà Chúa đã đặt bên cạnh chúng ta như những bạn đồng hành. Cũng giống như biến cố Chúa Giêsu và các môn đệ đi lên Núi Tabor, chúng ta có thể khẳng định rằng, hành trình Mùa Chay của chúng ta là “Hiệp Hành”, bởi vì chúng ta cùng nhau đi trên một con đường, với tư cách là những môn đệ của một vị Thầy

duy nhất. Hơn nữa, chúng ta biết rằng chính Chúa Giêsu là Con Đường, và do đó, trong hành trình Phục vụ cũng như trong tiến trình Thượng Hội đồng, Giáo Hội không làm gì khác hơn là bước vào màu nhiệm Đức Kitô – Đấng Cứu Độ một cách sâu xa và trọn vẹn hơn.

Và như thế chúng ta cùng bước lên cao điểm. Tin mừng thuật lại rằng Chúa Giêsu “biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng” (Mt 17, 2). Đây là “chóp đỉnh”, mục tiêu của cuộc hành trình. Vào cuối cuộc leo núi, khi đang ở trên đỉnh núi với Chúa Giêsu, ba môn đệ được ơn nhìn thấy Người trong vinh quang, chói ngời ánh sáng siêu nhiên. Một ánh sáng không đến từ bên ngoài, nhưng tỏa ra từ chính Chúa. Vẻ đẹp thiêng liêng của thị kiến này trỗi vượt hơn những nỗ lực mà các môn đệ đã cố gắng khi lên Núi Tabor. Như trong bất kỳ chuyến leo núi gian nan nào, đang khi leo, chúng ta phải chăm chú nhìn vào con đường; nhưng bức tranh toàn cảnh mở ra ở cuối lộ trình gây bất ngờ và đền đáp cho chúng ta bởi sự kỳ diệu của nó. Cũng vậy, tiến trình Hiệp Hành thường có vẻ như là một con đường khó khăn, và đôi khi có thể gây nản lòng. Tuy nhiên, điều chờ đợi chúng ta ở cuối hành trình chắc chắn sẽ là một điều gì đó kỳ diệu và ngỡ ngàng, điều đó sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn ý muốn của Thiên Chúa và sứ mạng dành cho chúng ta trong khi phục vụ vương quốc của Ngài.

Trải nghiệm của các môn đệ trên núi Tabor càng phong phú hơn nữa khi, bên cạnh Chúa Giêsu biến hình, xuất hiện ông Môsê và Êlia, vốn là hiện thân của Lề luật và các Ngôn sứ (x. Mt 17, 3). Điều mới mẻ của Đức Kitô vừa là sự hoàn tất Giao ước cũ và các lời hứa, vừa không tách rời khỏi lịch sử của Thiên Chúa với dân của Ngài và đồng thời mạc khải ý nghĩa sâu xa hơn cho lịch sử đó. Tương tự như vậy, lộ trình Hiệp Hành bắt nguồn từ truyền thống của Giáo Hội, nhưng đồng thời cũng mở ra cho những điều mới mẻ. Truyền thống là nguồn cảm hứng để tìm kiếm những con

đường mới, và để tránh những cám dỗ đối nghịch của sự tri trệ và ngẫu hứng.

Hành trình khổ chế Mùa Chay cũng như tiến trình Thượng Hội đồng đều có mục tiêu là một cuộc biến hình, cả về phương diện cá nhân lẫn Giáo Hội. Một sự biến đổi, mà trong cả hai trường hợp, đều có khuôn mẫu nơi Chúa Giêsu Hiển Dung và được thực hiện nhờ ân sủng của mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Để cuộc biến hình này có thể trở thành hiện thực nơi chúng ta trong năm nay, tôi muốn đề nghị hai “Lộ trình” cần đi theo để cùng lên núi với Chúa Giêsu, và cùng với Người đạt tới mục tiêu.

Lộ trình thứ nhất liên quan đến mệnh lệnh mà Chúa Cha ngỏ với các môn đệ trên núi Tabor, khi họ chiêm ngưỡng Chúa Giêsu Hiển Dung. Tiếng từ đám mây phán ra: “Các người hãy vâng nghe lời Người!” (Mt 17, 5). Do đó, đề xuất đầu tiên rất rõ ràng: Chúng ta cần lắng nghe Chúa Giêsu. Mùa Chay là thời gian ân sủng để chúng ta lắng nghe Lời khi Người ngỏ lời với chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu nói với chúng ta như thế nào? Trước hết, từ Lời Chúa mà Giáo hội công bố cho chúng ta trong Phụng vụ. Mong sao chúng ta đừng để Lời ấy bị bỏ ngoài tai; trong trường hợp không thể tham dự Thánh Lễ thường xuyên, chúng ta hãy đọc các Bài đọc Kinh Thánh hàng ngày, dù là với sự trợ giúp của internet. Ngoài Kinh Thánh, Chúa còn nói với chúng ta qua anh chị em của chúng ta, nhất là qua những khuôn mặt và câu chuyện của những người cần được giúp đỡ. Nhưng tôi cũng muốn thêm vào một khía cạnh khác, rất quan trọng trong tiến trình Hiệp Hành: thái độ lắng nghe Chúa Giêsu cũng bao gồm việc lắng nghe anh chị em khác trong Giáo Hội. Cách lắng nghe lẫn nhau là mục tiêu chính trong một số giai đoạn của tiến trình, nhưng nó luôn luôn không thể thiếu trong phương pháp và phong cách của một Giáo Hội hiệp hành.

Khi nghe tiếng Chúa Cha, các môn đệ “kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Chúa Giêsu lại gần, chạm đến các ông và bảo: “Chỗi dậy đi, đừng sợ! Các ông ngược mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Chúa Giêsu mà thôi” (Mt 17, 6-8). Đây là đề

ngệ thứ hai cho Mùa Chay này: đừng dựa vào một thứ tôn giáo được tạo ra từ những sự kiện phi thường và những kinh nghiệm kịch tính, hãy vượt qua nỗi sợ vì phải đối diện với thực tế và những đấu tranh, khó khăn và mâu thuẫn của nó trong cuộc sống hàng ngày. Ánh sáng mà Chúa Giêsu tỏ ra cho các môn đệ là sự báo trước về vinh quang Phục Sinh, và đó phải là mục tiêu trong cuộc hành trình của chúng ta, khi chúng ta đi theo “một mình Người”. Mùa Chay hướng về Lễ Phục Sinh: “tĩnh tâm” tự nó không phải là mục đích, nhưng là phương thế chuẩn bị cho chúng ta trải nghiệm cuộc khổ nạn và thập giá của Chúa Giêsu với đức tin, đức cậy và đức mến, hầu đạt tới sự phục sinh. Cũng vậy, trên lộ trình Hiệp Hành, ngay cả khi Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng của một số trải nghiệm hiệp thông mạnh mẽ, thì chúng ta đừng ảo tưởng là mình đã đến đích. Vì, cũng tại đây, Chúa lặp lại với chúng ta rằng: “Chỗ dậy đi, đừng sợ”. Vậy thì chúng ta hãy đi xuống đồng bằng, và xin cho ân sủng mà chúng ta đã trải nghiệm giúp chúng ta trở thành “những nghệ nhân của tính hiệp hành” trong cuộc sống thường ngày tại các cộng đồng của chúng ta.

Anh chị em thân mến, xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy và nâng đỡ chúng ta trong Mùa Chay này khi chúng ta lên núi với Chúa Giêsu, để cảm nghiệm được vẻ huy hoàng thần linh của Người. Và nhờ đó, chúng ta được củng cố trong đức tin, được tiếp tục kiên trì trong cuộc lữ hành cùng với Chúa Giêsu, Đấng là vinh quang của dân Người và ánh sáng của muôn dân.

Ý cầu nguyện Tháng 3 năm 2023 của Đức Thánh Cha

CẦU CHO CÁC NẠN NHÂN BỊ LẠM DỤNG

Xin cho tất cả những ai bị một số thành viên của hàng giáo sĩ lạm dụng, tìm được nơi chính Giáo Hội một câu trả lời thỏa đáng cho nỗi đau khổ tinh thần và thể xác của họ.

TIN GIÁO PHẬN

TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng

THƯ MỤC VỤ

MÙA CHAY VÀ PHỤC SINH 2023

“Anh em là bạn hữu của Thầy”



Kính gửi quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đồng Dân Chúa trong Tổng Giáo phận.

“Thầy gọi anh em là bạn hữu”

Kính thưa quý cha và anh chị em,

Ngay từ đầu Mùa Chay, Hội Thánh nhắc lại lời của thánh Phaolô : “*Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh chị em hãy làm hòa với Thiên Chúa*” (1 Cr 5, 20). Khi được giao hòa với Thiên Chúa, chúng ta được trở nên bạn hữu của Chúa Giêsu : “*Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa ... nhưng **Thầy gọi anh em là bạn hữu***” (Ga 15, 15). Những lời này được nói với các Tông đồ là những người bạn thân thiết nhất của Chúa Giêsu, nhưng cũng được nói với tất cả những ai yêu mến và bước theo Người.

Khi phạm tội, chúng ta lìa xa Thiên Chúa và mất sự sống thần linh. Mùa Chay và Phục Sinh là “mùa hồng ân, là ngày cứu độ” **để chúng ta quay về với Thiên Chúa và thiết lập lại tương quan tình yêu với Thiên Chúa và anh chị em.** Nhưng việc giao hòa với

Thiên Chúa trước hết không phải là do nỗ lực sám hối của con người, mà là ân sủng của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa ban Con Một cho thế gian để thế gian được cứu độ nhờ máu nhiệm Thánh giá và Phục sinh. *“Đáng không hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người”* (1 Cr 5, 21).

Được làm con của Cha trên trời và là bạn hữu của Chúa Giêsu, đó là ân huệ vô cùng cao cả. Hãy để cho mình được giao hoà với Cha, và hãy ở lại trong tình yêu của Cha. Đừng thờ ơ, đừng từ chối, không phí phạm. *“Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em **thực hiện những điều Thầy truyền dạy**”* (Ga 15, 14). Nếu không quay về với Thiên Chúa mà cứ tiếp tục đi con đường theo sở thích của mình, chắc chắn càng ngày chúng ta sẽ càng xa Thiên Chúa và đánh mất sự sống thần linh mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Chỉ có sự sống thần linh này mới xứng đáng với con người và làm cho con người cao cả hơn vạn vật.

“Tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết”

Được nâng lên làm bạn hữu của Chúa Giêsu, chúng ta được Người mạc khải những điều cao sâu từ cung lòng Thiên Chúa : *“Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, **vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết**”* (Ga 15, 14-15).

Chính nhờ việc cầu nguyện với Lời Chúa mà các bạn hữu của Chúa ngày càng tiến sâu vào máu nhiệm tình yêu Thiên Chúa. Bạn hữu của Chúa thì biết lắng nghe Lời Chúa và thực hiện những điều Chúa truyền dạy ; và ngược lại, càng thực hiện những điều Chúa truyền dạy thì càng củng cố tình bạn với Chúa.

Tôi tha thiết khẩn nài anh chị em **hàng ngày hãy dành thời gian suy gẫm và cầu nguyện với Lời Chúa**, để nhờ đó chúng ta

nhận ra tình thương của Chúa dành cho mình, nhận biết thánh ý Chúa về cuộc đời mình, và quảng đại đáp lại bằng cách sống theo lời Chúa truyền dạy. Hiện nay có nhiều sách hoặc nhiều bài trên các trang mạng giúp cầu nguyện với Lời Chúa. Mỗi người có thể chọn sách nào phù hợp với nhu cầu của mình.

Trong Mùa Chay này, giáo phận gửi biểu mỗi gia đình một quyển sách Tin Mừng Mátthêu loại bỏ túi để dễ sử dụng trong năm A của chu kỳ phụng vụ. Hàng tuần trên trang thông tin của tổng giáo phận, sẽ có buổi học hỏi Tin Mừng Mátthêu theo từng chủ đề.

Ngoài ra, các mục tử hãy tổ chức cho cộng đoàn tín hữu, trước hết là các đoàn thể công giáo tiến hành hay các nhóm tông đồ, được học hỏi và cầu nguyện với Lời Chúa. Chúng ta hay than phiền tại sao các tín hữu chưa tích cực sống đạo, tại sao công cuộc truyền giáo chưa đem lại nhiều kết quả. Một trong các nguyên nhân chính, đó là các tín hữu chưa quan tâm đủ đến việc học hỏi và cầu nguyện với Lời Chúa. **Xin các mục tử dành ưu tiên cho công việc rất quan trọng này.**

“Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau”

Trong các điều Chúa truyền dạy, điều răn quan trọng nhất là đức bác ái : **“Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau”** (Ga 15, 17).

Việc giao hòa với Thiên Chúa được chứng thực bằng **việc giao hòa với anh chị em**. Làm sao chúng ta có thể đến với Thiên Chúa khi chưa hòa thuận với nhau ? Làm sao chúng ta có thể đến dâng lễ trước bàn thờ mà trong lòng biết rằng có người anh chị em còn đang bất bình với mình (x. Mt 5, 23-24) ? Làm sao chúng ta có thể trở thành bạn hữu của Chúa Giêsu khi giữa chúng ta còn những bất hòa, hận thù, nghi kỵ, ghen ghét ? Ước gì những người môn đệ của Chúa biết tha thứ và đón nhận nhau như chính Chúa đã tha thứ và đón nhận mình. Ước gì tất cả mọi thành viên trong gia đình cũng như trong các cộng đoàn biết vượt qua lòng tự ái cũng như những quyền lợi cá nhân để cùng nhau kiến tạo sự hòa giải và hiệp thông.

Một thực hành quan trọng trong Mùa Chay là **thực thi bác ái đối với người nghèo khổ**. Người nghèo thì lúc nào chúng ta cũng có bên cạnh mình (x. Mc 13, 7), trong khu xóm của mình, trong giáo xứ của mình, không bao giờ hết, ngay cả tại các nước giàu có tiên tiến. Chúa muốn chúng ta quan tâm chăm sóc nhau. Chia sẻ và giúp đỡ người nghèo khổ là làm cho Chúa. Càng thực thi bác ái thì càng chứng tỏ mình là bạn hữu thật của Chúa. Chúng ta có thể là bạn hữu của Chúa không, khi để trái tim mình trở thành vô cảm dửng dưng, nhắm mắt bịt tai trước các nhu cầu của tha nhân? Xin các cộng đoàn giáo xứ và dòng tu hãy thực hiện những việc bác ái cụ thể đối với những người nghèo khổ trong khu vực của mình.

Cộng tác vào việc trùng tu Nhà thờ Đức Bà

Sau hết, như đã làm trong Mùa Chay của những năm qua, xin gia đình Tổng giáo phận tiếp tục đóng góp cho công trình đại tu Nhà thờ Đức Bà thân yêu. Phải thành thật nhìn nhận rằng chúng ta chưa có kinh nghiệm trùng tu các công trình cổ, nên phải nhờ tới kinh nghiệm và kỹ thuật của các công ty châu Âu. Mà như vậy thì cần nhiều thời gian và kinh phí. Chính những người chịu trách nhiệm thi công cũng nôn nóng mau hoàn thành, nhưng không thể đốt giai đoạn được. Xin anh chị em, mặc dù trong điều kiện kinh tế hiện nay vẫn còn rất khó khăn, luôn rộng tay đóng góp để công việc trùng tu diễn tiến đều hòa và tốt đẹp.

Kính chúc anh chị em ngày càng cảm nghiệm sâu xa tình bạn với Chúa và với nhau. Có được tình bạn như thế, đó là chúng ta đang xây dựng một Hội Thánh hiệp hành. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi.

Thứ Tư Lễ Tro, ngày 22 tháng 2 năm 2023

(đã ký)

+ Giuse NGUYỄN NĂNG

Tổng Giám mục

TIN GIÁO XỨ

❖ Họ Đạo mừng kính Thánh Gioan Bosco - Bồn mặng Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể và ca đoàn Don Bosco

Nhân ngày lễ kính thánh Gioan Bosco 31/01, xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) Gioan Bosco Chợ Quán đã tổ chức thánh lễ bồn mặng vào lúc 17 giờ 30 thứ Ba ngày 31-1-2023 đồng thời cũng là bồn mặng của Ca đoàn Don Bosco do Linh mục Chánh xứ Gabriel Trịnh Công Chánh làm chủ tế. Đồng tế với Ngài còn có Linh mục Tuyên Úy Xứ đoàn Phêrô Đỗ Khắc Minh Khoa. Cùng hiệp dâng thánh lễ, ngoài các thành viên trong xứ đoàn, các ân nhân, khách mời còn có đông đảo các tu sĩ nam nữ và cộng đoàn giáo xứ.



❖ Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ - Lễ Nén

Linh mục Gabriel Trịnh Công Chánh - Chánh xứ Họ Đạo Chợ Quán chủ sự dâng thánh lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ, diễn ra lúc 17 giờ 30 thứ Năm ngày 2-2-2023.

Khởi đầu Thánh lễ, Lm chủ tế cử hành nghi thức làm phép Nén ngay trên cung thánh, và mời gọi các cha mẹ nêu gương Đức Maria và Thánh Giuse với lời vâng phục, tín thác, dâng người con của mình cho Thiên Chúa.

Thánh lễ hôm nay còn được gọi là lễ Nén để nhắc nhở các bậc làm cha mẹ người Công giáo, hãy phó dâng cuộc đời của các trẻ nhỏ vào trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, để các em được lớn lên trong bình an và tràn đầy ân sủng của Ngài.



❖ Mừng kính Thánh Phaolô Lê Văn Lộc - Bồn mạng Giáo khu 2

Vào lúc 17 giờ 30 ngày 13/02/2023, Họ Đạo đã long trọng mừng lễ Thánh Phaolô Lê Văn Lộc linh mục, bồn mạng của Giáo khu 2, Thánh lễ do Cha Phó Phêrô Đỗ Khắc Minh Khoa chủ sự cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.



❖ Ngày Quốc tế bệnh nhân - Mừng Kính Đức Mẹ Lộ Đức

“Hương về Mẹ Maria, chúng ta phải luôn tin tưởng và phó thác cho Mẹ tất cả niềm vui, nỗi lo âu buồn bực trong cuộc sống vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa luôn lắng nghe lời cầu xin của tất cả mọi người”.

Đó là lời chia sẻ của Linh mục (Lm) chánh xứ Chợ Quán Gabriel Trịnh Công Chánh trong ngày lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức cũng là ngày Quốc tế Bệnh nhân, bắt đầu lúc 17 giờ 30 thứ Bảy ngày 11/2/2023. Tham dự có các tu sĩ nam nữ, hơn 500 giáo dân trong đó có bệnh nhân và những người ngồi trên xe lăn. Trước thánh lễ, cha sở chủ sự nghi thức rước kiệu Đức Mẹ quanh nhà thờ với tâm tình tin tưởng phó thác. Đôi tân hôn sắp cử hành bí tích hôn phối cùng tham dự rước kiệu.

Sau Thánh lễ là Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân, bắt đầu với những người ngồi trên xe lăn không tự đi lại được. Hàng trăm người khác tuần tự tiến lên xức dầu bệnh nhân từ tay cha sở. Trước khi ra về, mỗi bệnh nhân được một phần quà nhỏ do Caritas giáo xứ trao tặng.



❖ Ngày Thứ Tư LỄ TRO

Vào lúc 5 giờ 00 Cha Gabriel Trịnh Công Chánh - Chánh xứ Họ Đạo và vào lúc 17 giờ 30 Cha Phó Phêrô Đỗ Khắc Minh Khoa đã cử hành Thánh lễ thứ Tư lễ Tro ngày 22 tháng 2 năm 2023 tại Thánh đường Họ Đạo.

Kết thúc bài giảng, các Linh mục làm phép tro và cử hành nghi thức xúc tro cho cộng đoàn.

- Xúc tro: Diễn tả thân phận mỏng dòn của con người, sinh ra từ đất, chết trở về đất, nhắc chúng ta sống tâm tình sám hối.

- Giữ chay: Hiện nay, Công giáo chúng ta chỉ giữ chay ngày thứ Tư lễ Tro và ngày thứ Sáu Tuần Thánh.



LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 3 NĂM 2023

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

02/03/2023: **Thứ Năm đầu tháng**

03/03/2023: **Thứ Sáu đầu tháng**

Trước Thánh lễ rước kiệu tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

04/03/2023: **Thứ Bảy đầu tháng**

Trước Thánh lễ có rước kiệu tôn kính Đức Mẹ Maria

05/03/2023: **Chúa Nhật II Mùa Chay**

Rửa tội cho trẻ sơ sinh lúc 9 giờ 00

06/03/2023: **Thứ Hai đầu tháng**

Thánh lễ tại Nhà quàn lúc 6 giờ 00

12/03/2023: **Chúa Nhật III Mùa Chay**

19/03/2023: **Chúa Nhật IV Mùa Chay**

20/03/2023: Thứ Hai **Thánh GIUSE**

Lễ trọng

Bạn trăm năm Đức Maria

Bổn mạng Hội Thánh Hoàn Vũ

và Hội Thánh Việt Nam

Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ)

25/03/2023: Thứ Bảy **LỄ TRUYỀN TIN**

Lễ trọng

26/03/2023: **Chúa Nhật V Mùa Chay**

TĨNH TÂM MÙA CHAY

Thứ Ba, Thứ Tư, ngày 28 - 29 tháng 3 năm 2023

Tĩnh tâm các Giới và Hội đoàn

Thánh lễ chiều 17 giờ 30

Do Cha Đa Minh NGUYỄN VĂN MINH - Chánh xứ Nhà thờ Tân Phước hướng dẫn
Các em thiếu nhi tĩnh tâm trong Thánh lễ các ngày Chúa nhật Mùa Chay

Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Từ 18 giờ 00 đến 20 giờ 00 Giải tội tập trung

🌸 Vui với người vui

Đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy - Chúa Nhật 05/2/2023

01. Maria PHẠM NGUYỄN TÚ DUYÊN
231/20 Dương Bá Trạc, Q.8
02. Giuse LÊ THIÊN KHÔI
283 Trần Bình Trọng, Q.5
03. Maria CHUNG LÝ GIA HÂN
930/20 Trần Hưng Đạo, Q.5
04. Anê LÊ VY LINH
572A/16G Trần Hưng Đạo, Q.5
05. Maria PHAN CẨM HÀ
103 Lô B, Chung cư Hùng Vương, Q.5
06. Maria ĐẶNG BẢO NHI
103 Lô B, Chung cư Hùng Vương, Q.5

🌸 Trăm năm hạnh phúc

- Ngày 11/2/2023 Anh Nguyễn Anthony HUNG
Chị Maria TRẦN THỊ THU HIỀN
- Ngày 19/2/2023 Anh Giuse NGUYỄN THẾ HẢI
Chị Maria NGUYỄN TRƯƠNG MỸ NHI

HỌ ĐẠO CHỢ QUÁN
MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE

Ngày 20 - 03

Nhân dịp mừng lễ Thánh cả Giuse, Họ Đạo xin gửi lời chúc mừng Bồn Mạng cho toàn thể những ai đã chọn Thánh Giuse làm Bồn Mạng và hiệp ý cầu nguyện xin Chúa chúc lành và giữ gìn cho mọi người, biết noi gương Thánh nhân: Luôn hăng say, vui vẻ và nhiệt thành trong sứ vụ để trở nên những chứng nhân sống động giữ lòng đời hôm nay.

Nguồn: tgpsaigon.net; cong giao.info; HĐGMVN; Vatican News

LƯU HÀNH NỘI BỘ